
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ. 256๓  ครั้งท่ี  ๒ 

เมื่อวันจันทรที ่ ๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 256๔  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม 

----------------------------------------------------------------- 

สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาประชุม 
1. นายบุญมี  สมคำ ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  1 
2. นายอำนวย  รำไพ ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  1 
3. นายวิชัย  นิ้วทอง ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  1 
4. นายสมบัติ  ประสมสุข ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  1 
5. นายหนูพวน พสุมาตย ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  1 
6. นายสมภาร  กุสโล ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  1 
7. นายหนูกาญจน  บัวใหญ ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  2 
8. นายพิสิทธิ์  ชวยจำ ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  2 
9. นายนิคม  สุระเทพ ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม         เขต  2 
๑๐. นายบัณฑติ  ศรีรักษา ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม         เขต  2 

 ๑๑. นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม         เขต  2 
๑๒. นายบัญชา  มังสีดา       ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม         เขต  2 

สมาชิกสภาเทศบาลผูไมมาประชุม 
ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายกิตศิักดิ์  อินลี  ตำแหนง  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 ๒. นางธัญพร  พรมวงศ  ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม  
 ๓. นายจันทรา พสุมาตร  ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 ๔. นายทอง  จันทรเพชร  ตำแหนง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 ๕. นายอภิเดช  คำภาแกว  ตำแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 ๖.  นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ตำแหนง  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
 ๗. นางชุติมา  ศรีละพันธ  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
 ๘. นายสิทธิชัย  วรพิมพรัตน  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 

๙. นายสงวน  พันธนิล  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
๑๐. นางสาวณัชปาล  พิมา  ตำแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 
๑๑. นางจำป  ขจรฟุง  ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๒. นางสริตา  สามิลา  ตำแหนง  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
๑๓. นางสาวกาญจนาภา  คงนิล ตำแหนง  เจาพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
๑๔.นางปราณี  บัวดก  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ๑๕.นางสาวสิริวรรณ   โยธโิน   ตำแหนง  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
 ๑๖. นายเอกชัย  คำภาแกว  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
 ๑๗.นางปวีณา  บุญเสรฐิ  ตำแหนง  นักการ   
 ๑๘. นางสาววิไล  กานัง  ตำแหนง  พนักงานจางเหมา  (ชวยงานกิจการสภา) 

/  ระเบียบวาระ... 



-๒- 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เร ื ่อง  ร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั ้งแรก  ประจำป  พ.ศ. 256๔              
เมื่อวันศุกรที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป  พ.ศ. 256๔ 
ครั ้งที่  ๑ เม ื ่อพฤหัสบดีท ี ่   ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๐.๐๐ น.                  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื ่อง  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ
เพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  (โดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติ  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)     

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ของสำนักปลัดเทศบาล 
  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)     

ระเบียบวาระท่ี  ๗ ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ของกองชาง 
  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)     

ระเบียบวาระท่ี  ๘ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของกองชาง  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)     

ระเบียบวาระท่ี  ๙ ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของกองการศึกษา  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)     

ระเบียบวาระท่ี  ๑๐ ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)    

ระเบียบวาระท่ี  ๑๑ ญัตติ  คัดสรรหรือคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรรมการบริหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ของกองการศึกษา  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)    

ระเบียบวาระที่  ๑๒ ญัตติ  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม  ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม)    

ระเบียบวาระท่ี  ๑๓ เรื่อง  อ่ืน ๆ 

-------------------------------------------- 

 

/  เริ่มประชุม... 



-๓- 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น.  

นายอำนวย  รำไพ สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวงาม   
บัดนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามมาประชุม  จำนวน  ๑๒  คน ถือวา

ครบองคประชุม  และมีผูเขารวมประชุมจำนวน  ๑๘  คน  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม     
ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไวตอไป 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
สวัสดีทานคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงามสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่  ๒  ในวันจันทรที่  
๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม  มีสมาชิกสภาเทศบาล    
มาประชุมครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายบุญมี   สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ  ไมมีนะครบั 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  ประจำป  พ.ศ. 256๔              
เมื่อวันศุกรที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ประจำป  พ.ศ. 256๔              
เมื่อวันศุกรที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม  มีทานผู ใด     
จะขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมในสวนที่ตนเองกลาวไวหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมีผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำป 
พ.ศ. 256๔  เมื่อวันศุกรที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม  
โปรดยกมือ  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมมสีมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นถือวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุม 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป  พ.ศ. 256๔ 
ครั้งท่ี  ๑  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๐.๐๐ น.                
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 

นายบุญมี   สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป  

พ.ศ. 256๔ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม มีทานผูใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมในสวนที่ตนเองกลาวไวหรือไม เชิญครับ  

/  ถาไมมี... 

ท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำป  พ.ศ. 256๔    
                  เมื่อวันศุกรที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๔.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาล 
              ตำบลบัวงาม 



-๔- 

ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป  พ.ศ. 256๔ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔    
เวลา 1๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม โปรดยกมือ  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมมีสมาชิกทานใด
มีความเห็นเปนอยางอ่ืนถือวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อสอดคลอง
แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕)  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอเชญิทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาส วนราชการ  และผู  เข ารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายนายกิติศักดิ ์  อ ินลี  
นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม  ขอเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รวมฉบับที่แกไขเพิ่มเติม โดยเมื่อครั้งที่ทานธีรพันธ  ชัยวัฒนธนัน     
ดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม  ไดมีการเสนอรายงานตอสภาเทศบาลตำบลบัวงามเรียบรอยแลวตั้งแต
ว ันที ่   ๘  ธ ันวาคม  ๒๕๖๓  ตามหนังสือเทศบาล  ที ่ อบ 53401/๑๑๙๙  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓                    

แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศใหมีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที ่ ๑  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  เปนเหตุใหสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พนจากตำแหนงจึงไมสามารถ           

ที่จะประชุมสภาและรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอที่ประชุมสภาได  ฉะนั้นเพื่อใหเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘         
รวมฉบับที ่แกไขเพิ ่มเติม  ขอ  ๓๐ (๕)  จึงขอนำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น            

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังกลาวมารายงานตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม
ในการประชุมครั้งน้ีโดยมีรายละเอียดตามรายงานที่มอบใหทุกทานแลว 
 
 

/  นายบุญมี... 

 

ที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ ๑ เม่ือพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  เวลา 1๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม  



-๕- 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามไดเสนอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น          

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื ่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตอสภาเทศบาลตำบลบัวงามแลวขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณา  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไมครับ  ถาไมมีถือวาสภาเทศบาลตำบลบัวงาม
รับทราบนะครับ 
 

ท่ีประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติ  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ระเบียบวาระที่ ๔  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเปนคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม
เสนอตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม  
นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีหลักการและเหตผุลดังน้ี 

หลักการ 
 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม จำนวน 6 คน แยกเปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจำนวน 3 คน 

เหตุผล 
 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบัวงามที่ 521/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลบัวงาม ลงวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2561 และคำสั่งเทศบาลตำบลบัวงามที่ 522/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นั้น  เนื่องจาก
คณะกรรมการที่แตงตั้งไดหมดวาระ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559 กำหนดจำนวนคณะกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนงและการ
พนจากตำแหนงของคณะกรรมการ  ดังนี้ 

ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 (๑) ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ 

 (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 

 (๓)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

/   ผูทรงคุณวุฒิ... 

 



-๖- 

 (๔) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

 (๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก 

       จำนวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ 

 (๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวน 

      ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ 

 (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น                        กรรมการ/เลขานุการ 

 (๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทำแผน ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม(3)(4)(5)และ(6) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก
อีกก็ได 

สำหรับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลสัดสวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน  
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

 (๑) ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 

 (๒) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของท่ีผูบรหิารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

 (๓) หัวหนาการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

 (๔) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหนาที ่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  ใหมีวาระอยูใน
ตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเล ือกอีกก็ได  สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลสัดสวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  จึงขอเสนอญัตติตอทาน
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลบัวงามพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ
ตอไป ขอไดโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงามเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม จำนวน 6 คน แยกเปนคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจำนวน 3 คน  ขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ  เชิญครับ 
นายหนูพวน  พสุมาตย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายหนูพวน  พสมุาตย  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑  กระผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  มีดังนี ้ นายบัญชา  มังสีดา        
นายสมภาร  กุสโล  และนายบัญฑิต  ศรีรักษา   
นายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑  ขอรับรองครับ 

/   นายนิคม... 



-๗- 

นายนิคม  สุระเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายนายนิคม  สุระเทพ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒  ขอรับรองครับ 
นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 

มีผูรับรองถูกตองมีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับ  ถาไมมีผูเสนอเปนอยางอื่นถือวาที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายบัญชา มังสีดา นายสมภาร  กุสโล และนายบัญฑิต  ศรรีักษา เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 

 
 
 
นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจำนวน 3 คน  ขอเชิญทานสมาชิก
สภาเทศบาลไดเสนอ  เชิญครับ 

นายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายบัญชา มังสดีา สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม เขต  ๒  กระผมขอเสนอคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีดังนี้ นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  
นายสมบัต ิ ประสมสุข  และนายหนูกาญจน  บัวใหญ   

นายนิคม  สุระเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายนายนิคม  สุระเทพ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒  ขอรับรองครับ 

นายพิสิทธิ์  ชวยจำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพิสิทธิ์  ชวยจำ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒  ขอรับรองครับ 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีผูรับรองถูกตองมีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับ  ถาไมมีผูเสนอเปนอยางอื่นถือวาที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหนายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  นายสมบัติ  ประสมสุข  และนายหนูกาญจน  บัวใหญ  เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

 

 

 
 
 
 

 
/  ระเบียบ... 

ท่ีประชุม  :  มีมติเห็นชอบให นายบัญชา  มังสีดา  นายสมภาร  กุสโล   
                นายบัญฑิต  ศรีรักษา เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   

ท่ีประชุม  :  มีมติเห็นชอบให  นายภาณุศักด์ิ  บัวใหญ  นายสมบัติ  ประสมสุข   
                และนายหนูกาญจน  บัวใหญ  เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล   



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  ของสำนักปลัดเทศบาล 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 ระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติ การโอนงบประมาณเพื ่อตั ้งจ ายเป นรายการใหมของสำนัก

ปลัดเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม   

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อตั้งจาย
เปนรายการใหมใน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  จำนวน ๘ รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผลดงันี้ 

หลักการ 
โอนต้ังจายเปนรายการใหม 
รายการที่ ๑ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณเพ่ือตั้งจา ยเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร

ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานบริหารจำนวน ๘ รายการ  ทั่วไป งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร  All In One สำหรับประมวลผล  จำนวน  ๙๒,000.-บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All  In  One  สำหรับประมวลผล จำนวน ๔ เคฝเ  คป แป รื่อง  คุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร /ประจำป  พ.ศ. 256๓ ฉบับเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่  1๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

รายการที่ ๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการคอมพิวเตอร
แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จำนวน  ๑  เครื่อง  
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร/ประจำป พ.ศ. 256๓ 

ฉบับเดอืนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่  1๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

รายการที่ ๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการคอมพิวเตอร
โน ตบุ ตสำหรับประมวลผล  จำนวน ๔๔,000 บาท เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอรโน ตบุต             

จำนวน  ๒  เครื่อง  คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร /
ประจำป  พ.ศ. 256๓ ฉบับเดอืนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันท่ี  1๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

รายการที่ ๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  จำนวน  ๗,๘๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จำนวน ๓  เครื่อง 
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร/ประจำป  พ.ศ. 256๓ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

รายการที่ ๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ
เครื ่องพิมพ  Multifunction  เลเซอร หรือ LED  สี จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท  เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อเครื ่องพิมพ  
Multifunction  เลเซอร หรือ LED  สี จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร/ประจำป  พ.ศ. 256๓ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

/  รายการที่... 
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รายการที่ ๖ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการเครื่องสำรองไฟฟา  
จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๔ เครื ่อง เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟา ขมนาด 800 VA  

คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร/ประจำป  พ.ศ. 256๓ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่  1๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

รายการที่ ๗ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะทำงาน
ผูบรหิาร  จำนวน ๒ ชุด  (นายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล)  จำนวน ๓๒,๗๘๐ บาท (ราคาตามทองถ่ิน)  

รายการที่ ๘ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  รายการโตะทำงาน
ผูบรหิาร  จำนวน  ๒ ชุด  (รองนายกเทศมนตรี)  จำนวน  ๒๗,๗๘๐ บาท  (ราคาตามทองถ่ิน)   

รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม  จำนวน  ๒๔๙,๓๖๐.-บาท 

โอนลด 
รายการที ่ 1 ขออนุมัต ิโอนลดจากหมวดคาใชสอย  รายการคาใชจ ายในการเลือกตั้ง  

งบประมาณตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐.-บาท และเพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ิน  เลือกตั้งท่ัวไป ตามที่กฎหมาย  
หนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ  เชน  คาตอบแทน  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  คาแบบพิมพ  คาจัดอบรมคณะกรรมการ     
ที่เก่ียวของกับการเลือกตั้ง  คาใชจายในการประชาสัมพันธ รณรงค เลือกตั้ง ฯลฯ งบประมาณคงเหลือ ๓๕๓,๘๓๖.-บาท 
ขอโอนลดจำนวน  ๒๔๙,๓๖๐.-บาท ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป  คงเหลือหลังโอน ๑๐๔,๔๗๖.- บาท  

                                                              รวมโอนลด  จำนวน  ๒๔๙,๓๖๐.-บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาลมีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  ครุภัณฑเดิมไดชำรุด

ตามอายุการใชงานหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมไมสามารถรองรับระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวรใหมได          
ทำใหไมสามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับสำนักปลัดเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประเภทครุภัณฑตามรายการดังกลาวขางตนไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.256๔     
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม    
ในหมวดคาครุภัณฑตามรายการดังกลาวขางตน ซึ่งอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25๖๓ ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  
โอนลด  ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติ   
ของสภาทองถ่ิน ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เพ่ือพิจารณาตอไป 

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหมขออนุญาตชี้แจงขอกฎหมายใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ซึ่งมีรายการที่ไดต้ังไวในเทศบัญญัติแตไมไดใช 

 
/  งบประมาณ... 
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งบประมาณในสวนนั้น  เจาหนาท่ีงบประมาณขออนุญาตนำรายการที่ไมไดใชจายมาจัดชื้อครุภัณฑท่ีจำเปน  อำนาจ
ในการอนุมัติเปนของสภาเทศบาล  หลังจากสภาเทศบาลอนุมัติแลวกองงานก็จะไดดำเนินในสวนที่เกี่ยวของตอไป  
ราคาที่งานพัสดุจะสืบหาไดจากสองชองทาง  คือจัดชื้อจากมาตรฐานครุภัณฑแตถาไมมีกำหนดไวในมาตรฐาน
ครภุัณฑจะจัดชื้อจากราคาทองตลาด 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผูอภิปรายตอไปผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื ่อตั ้งจายเปนรายการใหม  จำนวน ๘ รายการ  ของสำนัก
ปลัดเทศบาล  ตามทีน่ายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ  โปรดยกมือครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  1๑ เสียง  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหมของสำนักปลัดเทศบาล       
จำนวน ๘ รายการ  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอครับ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  ของกองชาง 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 ระเบียบวาระที่ ๗  ญัตติ การโอนงบประมาณเพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหมของกองชาง           

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม   

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายกิติศักดิ์  อินลี นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม  
ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของกองชาง  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี  

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหมของหนวยงาน กองชาง ในหมวดคาครภุัณฑ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 โอนเพิ่มต้ังจายเปนรายการใหม 
 กองชาง   
  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอร 
ขาวดำ งบประมาณ 3,200.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อครภุัณฑเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดำ             
(18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน   
   รวมตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน  3,200.-บาท 

โอนลด 
 หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุเช ื ้อเพลิงและหลอลื ่น รายการวัสดุเชื ้อเพลิงและหลอลื่น 
งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันกาด น้ำมันจาระบี น้ำมันเคร่ือง แกสหุงตม กาส ฯลฯ คงเหลือ 7,200.- บาท  ขอโอนลด 3,200 บาท  

/  คงเหลือ... 

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน ๘  รายการ 
               ของสำนักปลัดเทศบาล  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ 

 



-๑๑- 

คงเหลือหลังโอน 4,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

รวมโอนลด 3,200.-บาท 

เหตุผล 
   เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอสำหรับใชในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  กองชาง จึงจำเปนตองโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ซึ่งเปนอำนาจในการอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25๖๓ ขอ ๒๗            
การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นจึงขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เพ่ือพิจารณาตอไป 

 นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผูอภิปรายตอไปผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ของกองชาง  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ  โปรดยกมือครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  1๑ เสียง  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564  ของกองชาง ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอครับ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๘  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของกองชาง   

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 ระเบียบวาระที่ ๘  ญัตติ การโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครุภ ัณฑ  ประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองชาง  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม   

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครภุัณฑ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ 

 โอนเพิ่ม 
 งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายการคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ   

/  มีอายุ... 

ที่ประชุม  :     มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม   
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ของกองชาง ตามท่ีนายกเทศมนตร ี
                             ตำบลบัวงามเสนอ 

 



-๑๒- 
 

มีอายุการใชงานยืนนานไมสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯลฯ งบประมาณตั้งไว  
20,000.-บาท คงเหลือ 1,730.- บาท ขอโอนเพิ ่ม 30,000 บาท คงเหลือหลังโอน 31,730 บาท        
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

   รวมโอนเพิ่ม  จำนวน  30,000.-บาท 

                โอนลด 
 งบบุคลากร 

   หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) ประเภทเงินเดือน รายการเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว  
1,002,360.-บาทเพ ื ่อจ ายเป นเง ินเด ือนและเง ินเล ื ่อนข ั ้น เง ินเด ือนประจำป  ให แก พน ักงาน
เทศบาล จำนวน 2 อัตราคงเหล ือ 402,404.-บาท ขอโอนลด 20,000.-บาท คงเหลือหลังโอน       
382,404.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  งบดำเนินการ 
 หมวดคาว ัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รายการวัสดุยานพาหนะและขนสง 
งบประมาณ ตั้งไว 30,000บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  ยางรถยนต แบตเตอรี่ เพลา      
หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู  กันชนรถยนต  กระจกมองขาง เบาะ ฟลมกรองแสง ลอ็คคลัตช ล็อคเกียร กรวย
จราจร ฯลฯ คงเหลือ 27,100 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท คงเหลือหลังโอน 17,100.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 

   รวมโอนลด  จำนวน  30,000.-บาท 

เหตุผล 
  เนื ่องจาก งบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอสำหรับรายจายที่จะขึ้นในปงบประมาณ  2564              
กองชาง จึงจำเปนตองขอโอนงบประมาณเพิ ่มตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เพื ่อพิจารณาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25๖๓ ขอ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บัวงามเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผูอภิปรายตอไปผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองชาง  
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ  โปรดยกมือครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  1๑ เสียง  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกอง
ชาง ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอครบั 

 

 

 
 

/  ระเบียบ... 

ที่ประชุม  :   มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ  ประจำปงบประมาณ         
                    พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองชาง  ตามที่นายกเทศมนตรตีำบลบัวงามเสนอ 

 



-๑๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๙  ญัตติ  การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
ของกองการศึกษา   

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 ระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติ การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  หมวดคาครุภัณฑ ของกองการศึกษา ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม   

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งจายในหนวยงานกองการศึกษา  โดยมีหลักการและเหตผุลดังน้ี 

หลักการ 

ขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน  4 รายการ 

รายการที ่ 1 หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน รายการตูเหล็ก 2 บาน  
จำนวน 2 หลัง  เปนเงิน 11,8๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน-) เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน  
มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.2563)ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

รายการที่ 2 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการชุดโตะกิจกรรมสำหรับเด็ก 
จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 50,000.-บาท  (-หาหมื่นบาทถวน-) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดโตะ
กิจกรรมสำหรับเด็ก โตะ ขนาด 60*120*50 ซม.  เกาอี้ ขนาด 30*120*30 ซม. สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานบัวงาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองสนม ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
การศกึษา 

รายการที่ 3 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะงาน จำนวน 6 ตัว 
งบประมาณ 31,800.-บาท  (-สามหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน-) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทำงาน  
ขนาด 150*80*78 ซม. ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

รายการท่ี 4 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครภุัณฑสำนักงาน รายการเกาอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว 
งบประมาณ 8,400.-บาท  (-แปดพันสี่รอยบาทถวน-) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้ทำงาน  ขนาด 
58*57*90-104 ซม. ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

                                                          รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน 102,000-บาท 

ขอโอนลด จำนวน  2 รายการ 

รายการท่ี 1 หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื ่นๆ รายการโครงการจัดงานวันผู สูงอายุและวันสงกรานต งบประมาณอนุมัติ  
60,000.-บาท คงเหลือ  60,000.-บาท  ขอโอนลดจำนวน  22,000.-บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถวน-) 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 
/ รายการที่... 
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รายการท่ี 2 หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ งบประมาณอนุมัติ  100,000.-บาท 
คงเหลือ  100,000.-บาท  ขอโอนลดจำนวน  80,000.-บาท แปดหมื่นบาทถวน-) ปรากฏในแผนงาน      
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  

รวมโอนลด จำนวน 102,000.-บาท 

เหตุผล 
 เพื่อใหมีครุภัณฑที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนจึงขออนุมัติ
เสนอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ  อำนาจในการอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563 ขอ 27 
การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบัวงามเพ่ือพิจารณาตอไป    

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอนำเรียนแทนผูอำนวยการกองการศึกษา  
เทศบาลตำบลบัวงามมีกำหนดจัดงานบุญบั้งไฟและไดรายงานอำเภอเพื่อขออนุมัติจัดเรียบรอยแลว แตอำเภอ
เดชอุดมไดเชิญเจาหนาที่เทศบาลและพระครูสันติสุนทโรบลไปชี้แจงเรื่องการจัดงานบุญบั้งไฟใหชะลอไวกอน  
และเทศบาลตำบลบัวงามไดตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติในการจัดงานวันผูสูงอายุไว  แตมีหนังสือสั่งการ
ไมใหจัดงานที่มีการชุมชน  ตลอดจนการอบรมตางๆ เนื่องจากสถานการณไวรัสโคโรนา ๑๙  จึงไมสามารถจัด
โครงการดังกลาวได ผูอำนวยการกองการศึกษาจึงไดนำเรียนผูบริหารของบประมาณในสวนของโครงการ      
ทั้งสองโครงการมาจัดชื้อโตะเอนกประสงคใหนักเรียน  โตะทำงานของครู  ซึ่งทานผูบริหารไดไปดูพื้นที่แลว  
ทานนายกเทศมนตรีคงจะรับทราบปญหาเบื้องตนแลว นำเรียนทานนายกเทศมนตรีชี้แจงตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม รายการชุดโตะกิจกรรมสำหรับเด็กไดไปดูพ้ืนท่ีจริงแลวมีความจำเปนตองจัดหาจริง ตูเก็บเอกสาร
สำหรับการจัดเก็บเอกสารคุณครูถือวามีความจำเปนเชนกัน  สำหรับฝายบริหารเห็นชอบการโอนงบประมาณ  
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หมวดคาครภุัณฑ  ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลบัวงามเพ่ือพิจารณาตอไป    

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผูอภิปรายตอไปผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื ่อตั ้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔          
หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งจายในหนวยงานกองการศึกษา  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ  โปรดยกมือครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  1๑ เสียง  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งจายในหนวยงานกองการศึกษา  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอครับ 

/ ที่ประชุม... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑๐ ญัตติ การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ระเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตต ิการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม  

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 4 รายการ ตั้งจายในหนวยงาน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ               

            ขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 4 รายการ                                          

                    รายการที่ 1 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการคอมพิวเตอรโนตบุก    
สำหรับงานประมวลผล ขอโอนเพ่ิม จำนวน 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน-) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
เครื ่องคอมพิวเตอรโนตบุ ก สำหรับงานประมวลผล ซึ่งมีคุณลักษณะพื ้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ขอ 12 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง 
                     คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
                     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้ 
                     1) ในกรณีที ่ม ีหนวยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน         
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผล  
ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 
                     2) ในกรณีที ่ม ีหนวยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน         
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี          
เพ่ิมสัญญาณนากิาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid  State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 หนวย 
 - มีจอภาพท่ีรองรบัความละเอียดไมนอยกวา 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

/ - มีชองเชื่อมตอ... 

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจำป 
                 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หมวดคาครุภัณฑ  ของกองการศึกษา  
                 ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ 
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 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
                   - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Blutooth  
                     รายการท่ี 2 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอร รายการคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 
แบบที่ 1 ขอโอนเพิ ่ม จำนวน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ ่งพันบาทถวน-) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื ่อง
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 1 ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเด ือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที ่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 13            
เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 1 * ราคา 11,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง 
                     คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
                     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
                     - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
                     - มีหนวยความจำขนาดไมนอยกวา 32 GB 
                     - มีหนาจอสัมผัสไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 1,920 × 1,200 Pixel                                               
                     - สามารถใชไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n , ac), Bluetooth 
                     - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel                                                
                     - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel 
                     รายการท่ี 3 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครภุัณฑสำนักงาน รายการตูเหล็กบานเลื่อนกระจก         
ขนาด 150*40*87 cm จำนวน 3 ตู ขอโอนเพิ่ม จำนวน 14,850.- บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันแปดรอยหาสิบ    
บาทถวน-) เพื ่อจ ายเป นคาจัดซื ้อตู  เหล ็กบานเลื ่อนกระจก ขนาด 150*40*87 cm จำนวน 3 ตู               
สำหรับงานสำนักงาน (ราคาตามทองถ่ิน) 
                    รายการที ่ 4 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการตู เหล็กบานเลื ่อนทึบ         
ขนาด 150*40*87 cm จำนวน 1 ตู ขอโอนเพ่ิม จำนวน 4,600.- บาท (-สี่พันหกรอยบาทถวน-) เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 150*40*87 cm จำนวน 1 ตู สำหรับงานสำนักงาน (ราคาตามทองถ่ิน) 

รวมโอนต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 52,450.- บาท            

ขอโอนลด จำนวน 4 รายการ 
                    รายการที่ 1 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาใชสอย      
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการโครงการอบรม
และหรือทัศนศึกษาดูงานของแกนนำสุขภาพในชุมชน งบประมาณตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการอบรมและหรือทัศนศึกษาดูงานของแกนนำสุขภาพในชุมชน ในดานความรู  ความพรอมในการ
จัดบริการสาธารณเบื้องตน โดยจายเปนคาใชจายการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม งบประมาณคงเหลือ 5,000.- บาท ขอ
โอนลด จำนวน 5,000.- บาท (-หาพันบาทถวน-) เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม รายการที่ 1 รายการที่ 2 
รายการที่ 3 รายการที่ 4    

 
/ - รายการท่ี ... 



-๑๗- 

                    รายการที ่ 2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาวัสดุ      
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งบประมาณตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันกาด น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง แกสหุงตม กาส ฯลฯ งบประมาณคงเหลือ 
30,000.- บาท ขอโอนลด จำนวน 20,000.- บาท (-สองหมื ่นบาทถวน-) เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหม      
รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการท่ี 3 รายการท่ี 4 
                    รายการที ่ 3 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาวัสดุ     
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย งบประมาณตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื ่องแตงกาย เชน 
เครื ่องแบบ เสื ้อ กางเกง ผ า เครื ่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 10,000.- บาท ขอโอนลด จำนวน 10,000.- บาท (-หนี่งหมื่นบาทถวน-) เพื่อตั้งจาย
เปนรายการใหม รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการท่ี 3 รายการท่ี 4 
                    รายการที ่  4 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบดำเน ินงาน หมวดคาใช สอย         
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการโครงการพัฒนา
ศ ักยภาพดานสาธารณสุข งบประมาณตั ้ งไว  90,000.- บาท เพื ่อจ ายเป นค าใช จ ายในการอบรม             
ทางดานสาธารณสุข โดยจายเปนคาอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร 
และเครื่องดื่ม คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ      
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม แยกเปน 
                     - คาใชจายอบรมกลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร 
                     - คาใชจายในการอบรมกลุมเสี่ยง 
                     - คาใชจายในการอบรมดานสงเสริมสุขภาพ 
                     งบประมาณคงเหลือ 90,000.- บาท ขอโอนลด จำนวน 17,450.- บาท (-หนี่งหมื่นเจ็ดพัน     
สี่รอยหาสิบบาทถวน-) เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม รายการที่ 1 รายการท่ี 2 รายการที่ 3 รายการที่ 4 

รวมโอนลด จำนวน 52,450.- บาท 
เหตุผล 

   เพื ่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และเพื ่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผล เพียงพอตอภาระงาน ประกอบกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไมไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประเภทครุภัณฑตามรายการดังกลาวขางตนไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564         
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม    
ในหมวดครุภัณฑตามรายการดังกลาวขางตน ซึ ่งอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เพ่ือพิจารณาตอไป 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผูอภิปรายตอไปผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     
หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งจายในหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ    
โปรดยกมือครับ  

 
/ มีสมาชิก ... 



-๑๘- 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  1๑ เสียง  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  
ถือวาที ่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหมประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งจายในหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตามที่นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงามเสนอครับ 

 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๑ ญัตติ  ค ัดสรรหรือค ัดเล ือกตัวแทนเพื ่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกองการศึกษา   

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ระเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ คัดสรรหรือคัดเลือกตัวแทนเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกองการศึกษา  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม  

นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติ  เรื ่อง ขอใหสภาเทศบาลตำบลบัวงามคัดสรรหรือคัดเลือกตัวแทนเพื ่อเปน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดกำหนดให การจัดการศึกษาของปฐมวัย เปนกิจกรรมประเภทหนาที่ที่ตองทำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดำเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหเปนแบบแผนเดียวกัน และเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการ บริหารงานดานการจัดการศึกษาโดยใหชุมชนและประชาชนไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของทองถิ ่น ไดกำหนดให มีการคณะกรรมการบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับเทศบาลตำบลบัวงาม ไดจัดตั้งสถานศึกษา ๓ แหง คือ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบัวงาม ๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวงาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองสนม และเพื่อให
เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา การคัดเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑  และมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นั้น 

เหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปน
ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดหมดวาระ เนื่องดวยครบวาระการครองตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม  จำนวน ๑ คน คือ นายหนูกาญจน  บัวใหญ  ศูนยพัฒนาเด็กบานบัวงามและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

/ บานหนองสนม ... 

ท่ีประชุม  :  มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจำป 
                 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    
                  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอ 

 



-๑๙- 
 

บานหนองสนม มีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งไดครบกำหนดวาระสองปแลว  เพื่อใหถูกตองตาม
มาตรฐานการดำเนินงานและระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงขอสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม ไดคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เพื่อเปนกรรมการตามระเบียบ ดังนี้ 
 ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน ๑  คน เพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๒  คน  เพื่อเปนกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวงาม ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๒  คน  เพื่อเปนกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองสนม ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เพื่อพิจารณาตอไป 

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันขอใหทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
สรุปใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบัวงามมีกี่ทาน  คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองสนมมีกี่ทานและกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑  
มีก่ีทาน   
นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  นำเรียนกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑ ดังนี้  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม  
จำนวน  ๑  คน  กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวงาม  จำนวน  ๒  คน  และกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองสนม จำนวน  ๒  คน 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ  เชิญครับ 

นายหนูกาญจน  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายหนูกาญจน  บัวใหญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒ ขอเสนอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑ 
คือ  นายภาณุศักดิ ์  บัวใหญ กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองสนม คือ นายบัญชา มังสีดา           
และนายบัญฑติ  ศรรีักษา   
นายหนูพวน  พสุมาตย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายหนูพวน  พสุมาตย  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑  ขอรับรองครับ 
นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒ ขอรับรองครับ 

/ นายอำนวย ... 

 



-๒๐- 
 

นายอำนวย  รำไพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายอำนวย  รำไพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
บัวงาม เขต ๑ ขอเสนอกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวงาม คือ นายพิสิทธ์ิ ชวยจำ และนายสมภาร  กุสโล   
นายหนูพวน  พสุมาตย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายหนูพวน พสุมาตย  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑ ขอรับรองครับ 
นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒  ขอรับรองครับ 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีผูรับรองถูกตองมีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับ  ถาไมมีผูเสนอเปนอยางอื่นถือวาที่ประชุม

เห็นชอบให  นายภาณุศกัด์ิ  บัวใหญ เปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑  
ใหนายบัญชา  มังสีดา และนายบัญฑิต  ศรีรักษา  เปนกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองสนม              
ใหนายสมภาร  กุสโล  และนายพิสิทธิ์  ชวยจำ เปนกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวงาม   

 
 

 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๑๒ ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเขตพื ้นที ่เทศบาลตำบลบัวงามของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม   

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ระเบียบวาระที ่ ๑๒ ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามเพื ่อแตงตั ้งเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญ
ทานนายกเทศมนตรีตำบลบัวงามเสนอตอสภาเทศบาลตำบลบัวงาม  

นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี 
 
 

/ ตำบลบัวงาม ... 

ท่ีประชุม  :  มมีติเห็นชอบให  นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ เปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                 ของ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม ๑ 
                 มีมติเห็นชอบให  นายบัญชา มังสีดา นายบัญฑิต ศรีรักษา เปนกรรมการบริหาร      
                ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองสนม   
                มีมติเห็นชอบให  นายสมภาร  กุสโล  นายพิสิทธิ์  ชวยจำ เปนกรรมการบริหาร 
                  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวงาม    



-๒๑- 
 

ตำบลบัวงาม  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาแตงตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที ่เทศบาลตำบลบัวงาม ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ      
                     ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื ่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน           
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวยกรรมการตามขอ 12 (3)      
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน นั้น 

เหตุผล 
   ดวย คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ไดประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล            
และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนเหตุใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามพนจาก
ตำแหนงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามจำนวนสองคน ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที ่เทศบาลตำบลบัวงาม พนวาระไปดวย ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ ขอ 12 (3) จึงขอ
เสนอญัตติ  ให สภาเทศบาลตำบลบัวงาม คัดเล ือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงามจำนวนสองคน             
เพื่อมอบหมาย และแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงามตอไป            
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงามเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม    
ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ  เชิญครับ 

นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒ ขอเสนอ  นายอำนวย  รำไพ  และนายหนูกาญจน บัวใหญ  เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม 

นายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผู เขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒ ขอรับรองครับ 

นายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑ ขอรับรองครับ 
 

 
/ นายบุญมี ... 



-๒๒- 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีผูรับรองถูกตองมีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับ  ถาไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืนถือวาที่ประชุม

เห็นชอบให นายบัญชา  มังสีดา  และนายบัญฑิต  ศรีรักษา  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต
พื้นท่ีเทศบาลตำบลบัวงาม   

 
 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๓  เรื่อง  อื่น ๆ 

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการคัดเลือกคณะกรรมการชุดตางๆ    
ได ค ัดเลือกสมาช ิกสภาเทศบาลเพื ่อทำหนาที ่กรรมการเรียบรอยแลว  ซึ ่ งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทานสมาชิกสภาเทศบาลจะไดมาประชุมที ่ เทศบาลตำบลบัวงาม และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะไดมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งที่
สถานศึกษาเพื่อเปนตัวแทนของสภาเทศบาลตำบลบัวงามนำปญหามาแกไข   

ผูอำนวยการกองและปลัดเทศบาลไดนำเรียนเรื่องงานที่คางปฎิบัติและจะปฏิบัติโดยผูบริหาร     
ไดสั่งการใหดำเนินการอยางรวดเร็ว ซึ่งผูบริหารจะไดสรุปใหที่ประชุมทราบความคืบหนาในการปฏิบัติงานภายใต    
เทศบัญญัตทิี่ผานสภาเทศบาลอนุมัติ   

นายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบล  
บัวงาม  ไดลงพื้นที่บานหนองสนมเพื่อดำเนินการตัดกิ่งไมไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
เจาหนาที่เทศบาลตำบลบัวงามตลอดจนชาวบานที่อยูไกลเคียงบริเวณที่กิ ่งไมยื ่นออกถนนเขตบริเวณโรงเรียน   
บานหนองสนมทางทิศเหนือ  ครั้งตอไปจะไดดำเนินการตัดตนไมทางทิศตะวันตกของโรงเรียนซึ่งจะเปนตนไม
ขนาดใหญคงจะดำเนินการหลายวันในการขนยายขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือในครั้งนี้ 

 โครงสรางพ้ืนฐานตามเทศบัญัญัติที่ไดดำเนินการอนุมัติจำนวน  ๕  โครงการ  ประกอบดวยโครงการ
๑.  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมูที ่ ๒ งบประมาณที่ตั ้งไวประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท             
๒.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิภาวดี หมูที่ ๑๓ งบประมาณที่ตั้งไวประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  
๓.  โครงการกอสรางรางระบาย คสล รูปตัวยู  ถนนมณีสาย หมูที่ ๑๐ งบประมาณที่ตั้งไวประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐.-บาท 
๔. โครงการกอสรางรางระบาย คสล รูปตัวยู ถนนวังบัวบาน หมูที่ ๑๕ งบประมาณที่ตั้งไวประมาณ ๒๗๒,๐๐๐.-บาท 
๕.โครงการกอสรางรางระบาย คสล รูปตัวยู ถนนสมฤทธิ์ผล หมูที ่ ๑๔ งบประมาณที่ตั ้งไวประมาณ  
๔๐๐,๐๐๐.-บาท จะไดใหผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียดของโครงการใหทราบอีกครั้ง 

นายสิทธิชัย  วรพิมพรัตน  ผูอำนวยการกองชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายสิทธิชัย  วรพิมพรัตน 

 
/ ผูอำนวยการ ... 

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบใหนายบัญชา  มังสีดา  นายบัญฑิต  ศรีรักษา   
                 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นท่ีเทศบาล 
              ตำบลบัวงาม   



-๒๓- 
 

 ผูอำนวยการกองชาง มีจำนวน ๕ โครงการที่ทานนายกเทศมนตรีไดสั่งการ  แบบไดสงใหวิศวกรแลว
คาดวาคงจะสงถึงวันนี้  สืบเนื่องจากราคาวัสดุเหล็กไดปรับราคาขึ้น  ราคากลางจะไดเสนอในวันพรุงนี้     
สวนแบบแปลนเสร็จเรียบรอยแลวสวนที่เหลือจะไดสงใหวิศกรอีกครั้งครับ 

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผู เขารวมประชุมทุกทาน ขั้นตอนโครงการกอสรางตางๆ กรณีมี
โครงการในเทศบัญญัติแลวแบบโครงการตางๆเมื ่อดำเนินการเสร็จตองใหวิศวกรเซ็นตร ับรองดวย            
ในการกอสรางกองชางตองไปดูพื้นที่จริงกอนดำเนินการ เนื่องจากการตั้งงบประมาณในการกอสรางตอง
กำหนดราคากลางใหเปนปจจุบันเพื่อประโยชนของทางราชการหลังจากสำรวจแลวและไมมีปญหา
อุปสรรคทานนายกเทศมนตรจีะไดดำเนินการจัดชื้อจัดจางตอไป  การจัดชื้อจัดจางมี ๒ วิธี วงเงนิไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท            
ลงมาเปนอำนาจของทานนายกเทศมนตรีในการพิจารณาหาผูวาจาง  ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป  จะดำเนินการโดยวิธี  
E-bidding กลางเดือนนี ้จะไดผู รับจางเพื่อดำเนินการกอสรางตามแบบโครงการที ่ เหลือจะดำเนิน        
การภายในสิ้นปงบประมาณนี้ 

นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา

เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบล    
บัวงาม  เชาวันนี้ไดทำการยายตลาดหนาวัดจันทรทุมมาวาสไปที่ลานอเนกประสงค (อนามัยเกา) หมูที่ ๑๕   แมคา
ใหความรวมมือเปนอยางดี  อนาคตจะไดหางบประมาณมาเพื่อพัฒนาการคาใหดีขึ ้น  และขอหารือตลาดนัด        
วันอาทิตยชวงนี้เทศบาลไดสั่งปดชั่วคราวหารือที่ประชุมวาจะอนุโลมเปดหรือไมอยางไร 

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตลาดหนาวัดจันทรทุมมาวาสไดยายไป  
ขายที่ลานอเนกประสงค (อนามัยเกา) หมูที ่  ๑๕ แลว  ใหชวยกันดูแลจะไดไมไปไกลวัดและที่จอด
รถยนตไมอันตรายเปนสิ่งที่ดีที่ผูบริหารไดดำเนินการ 

 การพิจารณาการเปด - ปด ตลาดนัดวันอาทิตย จังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือปด
สถานบริการที่มีลักษณะเปนการชุมนุมทานจะพิจารณาเปดตลาดวันอาทิตยปลายเดือนหรืออยางไร
แลวแตคณะผูบริหารจะสั่งการ 

นายหนูกาญจน  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายหนูกาญจน  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม เขต  ๒  ฝากถามผูอำนวยการกองชางเรื่องน้ำประปา จะไดชี้แจงใหพี่นองประชาชนรับทราบ 

นายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวงาม เขต  ๒  ถนนสายเดช-บุญฑริก ระหวางบานผูชวยเขียวสด  ขันวิชัย  ไฟฟาไมมี  เกรงจะเปนอันตราย  
กับผูสัญจรไปมา  ขอหลอดไฟฟาเพ่ิม  และอีกจุดหนึ่งถนนสายเดช-บุญฑริก เกือบจะสุดเขตเทศบาล  

 
/ ชอยนางาม ... 



-๒๔- 

ซอยนางาม ไฟฟาชำรุด และติดตามเรื่องน้ำประปาซึ่งทานหนูกาญจน  บัวใหญ ไดกลาวไปแลวนั้น      
มีวิธีอยางไรกองชางสำรวจไปถึงไหนแลว 

นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒  ขอบคุณคณะผูบริหาร  ตลอดจนกองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ที่ไดแกไขปญหาเรงดวนเรื่องการตัดกิ่งไมที่ยืนออกมาถนน  ไดรับคำชื่นชมจากพี่นองประชาชนบริเวณ
ไกลเคียง และมีอีกจุดหนึ่งที่กิ ่งไมยืนออกมาที่ถนนเขตบริเวณถนนเจริญยิ่งมีพายุมาตนไมจะลมพาด
สายไฟฟา และมีทานสมาชิกสภาเสนอใหทำปายบอกถนนดวย  การตัดหญาสองขางทางไดชี้แจงให     
พี่นองประชาชนทราบวาเทศบาลไดดำเนินการตัดหญาสองขางทางไปเรื่อย ๆ  ขอขอบคุณคณะผูบริหารดวย 

นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอตอบคำถามเร ื ่ องความเดือดรอนของประชาชนเร ื ่ องน้ ำประปาขณะนี ้ เทศบาล            
ไดชวยเหลือเบื้องตนโดยใหรถน้ำเทศบาลไปสงน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ร องขอมากอน  
หลังจากนั้นใหรถน้ำเทศบาลไปสงน้ำลงถังน้ำใสเพื่อเอาขึ้นหอสูง  ระบบประปาตลาดหมู ๒  ไมสามารถ
แบงน้ำประปาใหถั่วถึงได  เนื่องจากบานที่อยูบริเวณที่สูงน้ำประปาไปไมถึง จะพยายามหาแหลงน้ำเพิ่ม
ขอความรวมมือทานสมาชิกสภาเทศบาลและพี่นองประชาชนที่อยูในพื้นที่ทุกทานใหชี้จุดที่จะขุดเจาะ 
บอบาดาลได จะไดประสานไปที่กรมพัฒนาทรัพยากรใหมาสำรวจตรงไหนขุดเจาะไดเตรียมลงโครงการ
อาจจะไดระบบน้ำบอใหมมาเปนหอสูงจะดำเนินการที่หวยแสนคำเปนหอคูเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนหมู ท ี ่   ๒  ขณะนี ้อยู  ในช วงสำรวจทอเมนที ่ วางไปแล วให ประปาสร ุปข อมูล ให               
เรื่องน้ำประปาเปนเรื่องที่ใหความสำคัญเปนหลักอยูในขณะนี้  และไฟฟาสองสวางจะใหชางไฟฟาไป
สำรวจหากดำเนินการไดจะใหชางดำเนินการโดยเร็ว  อนาคตอาจจะเปนระบบโซลารเซลเนื่องจากคา
ไฟฟาสูง   

 โรงเรียนบานบัวงามขอความอนุเคราะหใหเทศบาลตำบลบัวงามดำเนินการตัดกิ่ งไม    
ยังไมทราบวันที่จะไปดำเนินการตัดก่ิงไมใหกับโรงเรียนบานบัวงามแนนอน จากการไปสำรวจศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานบัวงามมีตนไมมีขนาดใหญจะไดดำเนินการตัดเชนกัน 

นายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑ เรื่องการตัดตนไมกระผมไดสอบถามการไฟฟากรณีตัดโดยพลการเกิดความ
เสียหายจะไดเสียเงินตองแจงการไฟฟากอน 

นายหนูพวน  พสุมาตย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายหนูพวน  พสุมาตย  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑  สอบถามเรื่องธนาคารน้ำใตดินไดดำเนินการตอหรือไม  และกระผมอยากได
แบบมาดูดวย  ขณะนี้ไดดำเนินการแลวก่ีเปอรเซ็นต 

 
/ นายกิติศักดิ์ ... 
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นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ขอนำเรียนหลักการธนาคารน้ำใตดินคือการที่นำน้ำไปเก็บไวใตดินจะไมเห็นผลทันทีอาจจะ
เปนปหรือสองป  และน้ำที่ประชาชนจะไดประโยชนคือประชาชนที่อาศัยอยูประมาณหนึ่งก่ีโลเมตรหรือ
สองกี่โลเมตรซึ่งเปนการใชประโยชนในระยะยาว  โครงการธนาคารน้ำใตดินกำลังติดตามผูรับเหมา     
มาดำเนินการตอและจะไดใหผูอำนวยการกองชางชี้แจงตอที่ประชุมใหทราบรายละเอียดคราวๆ 

นายสิทธิชัย  วรพิมพรัตน  ผูอำนวยการกองชาง 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  โครงการธนาคารน้ำใตดินขณะนี้ขุดไป
จำนวน ๒ บอแลวประมาณ ๓๐% จากทั้งหมดจำนวน ๕ บอ ผูรับจางยังไมกลับเขามาดำเนินการตอ  
ขณะนี้ไดเรงรัดผูรับเหมาเขามาดำเนินการตอแลว  รายละเอียดของโครงการยังไมเรียบรอยและยังไมมี
การเบิกจาย 

นายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายภาณุศักดิ์  บัวใหญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒  น้ำประปาบานหนองสนมปญหาเกิดจากน้ำใตดินหรือวาเก่ียวกับสาเหตุอะไร  
และน้ำที่ไดมาจากสวนใด ที่จะดำเนินการเปนโครงการใหมสงน้ำไปที่หอถังสูงหรือเปนบอพักน้ำ   

นายกติิศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายกิติศักดิ์  อินลี  นายกเทศมนตรี
ตำบลบัวงาม  ที่ไดมีการออกไปสำรวจพบวากำลังการผลิตมีนอยขณะนี้รถน้ำไดนำน้ำจากบานบัวงามไป
สงที่บานหนองสนม โครงการที่จะดำเนินการจะเปนหอถังสูงและเอาน้ำจากหวยแสนคำสงไปหอถังที่
ตลาดบานหนองสนม 

นายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๒   
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา

เทศบาล หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายบัญชา  มังสีดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บัวงาม เขต  ๒  กระผมไดไปสำรวจที่หอประปาหมูที่ ๒ เปดน้ำใสถังขนาด  ๒๐  ลิตร จะใชเวลาประมาณ  ๓๐ วินาที 
กรณี ๑ ชั่วโมงจะไดน้ำประมาณ  ๒,๔๐๐  ลิตร  และ  ๒๔  ชม.  จะไดประมาณ  ๕๗,๖๐๐  ลิตร  เพียงพอตอความ
ตองการของครัวเรือน  ๕๐  ครัวเรือน  แตจะไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนทั้งชุมชน หมูที่  ๒  น้ำประปา
จะไหลตลอดแตไหลไมมาก  อยากใหตรวจสอบระบบทอประปาดวย 

นางสาววาสนา  ถิ่นขาม  ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ไดรับรายงานจากผูอำนวยการกองชางคือ
โครงการตองดำเนินการ  ๓  แบบ  ประกอบดวย  ๑  แหลงน้ำที่จะขุดเจาะผูบริหารไดสรุปแลวและชี้จุดเรียบรอยแลว
เหลือกรมทรัพยกรซึ่งจะมีขอมูลหาตาน้ำไดหาแหลงน้ำแลวจะสูบน้ำขึ้นหอถังสูง  ผูบริหารไดหนังสือจากอำเภอ     

/ เดชอุดม ... 
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เดชอุดมมาจะมีงบประมาณมาเปนหอถังขนาดใหญ  และไดรับรายงานจากหัวหนาธนดล  บุญเชิด วาระบบทอประปาบาน
หนองสนมไดติดตั้งนานแลวตั้งแตกอตั้งหมูบานบางจุดทีน่้ำไมไหลเพราะวามีหินปูนเกาะ  อีกเรื่องฝากทานสมาชิกสภา
เทศบาลชวยกันประชาสัมพันธที่ประชาชนเทปูนคอนกรีตมาที่ถนนหนาบานตัวเองเทศบาลจะดำเนินการขุดออกเพ่ือจะ
วางทอประปา  และประชาสัมพันธชวยกันกักน้ำฝนไวใชดวย  ลงพื้นที่จริงขอความอนุเคราะหสมาชิกสภาเทศบาล     
ไปชวยคณะผูบริหารและเจาหนาที่ในการทำความเขาใจกับประชาชนดวยคะ 

นายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑   
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงามที่เคารพ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสมภาร  กุสโล  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบัวงาม เขต  ๑  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีสอบถามเกี่ยวกับการเปดตลาดสดวันอาทิตย
ขณะนี้เทศบาลไดยายตลาดสดหนาวัดจันทรทุมวาสไปขายที่ลานอเนกประสงค (อนามัยเกา) หมูที่ ๑๕ 
ไดไมกี่วันอยากใหเล่ือนเปดตลาดวันอาทิตยออกไปประมาณกลางเดือนกอน 

นายบุญมี  สมคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ  เมื่อไมมีทานใดจะเสนอเพิ่มเติม  กระผม

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงาน และผูรวมรับฟงการประชุม   
ทุกทานที่ดำเนินการประชุมจนสำเร็จลุลวงดวยดี  และการประชุมก็ไดดำเนินการครบทุกวาระแลว  กระผม
ขอปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๕๕ น. 

 

 

 (ลงชื่อ)  ............................................ผูจดรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
             (นายอำนวย  รำไพ) 

              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลบัวงาม  (คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวงามครั้งนี้แลว  เมื่อวันท่ี        
ก       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๔ รับรองวาถูกตองเรียบรอยดจีึงขอลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐานสำคัญ 

 

          (ลงชื่อ) ..................................................  ประธานกรรมการ 
                                 (นายภาณุศักด์ิ  บัวใหญ)   
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 

 

  (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                   (นายบัญฑิต  ศรีรักษา)   
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 

 
/ (ลงชื่อ) ... 
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 (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                   (นายนิคม  สุระเทพ)   
                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                (นายหนูกาญจน  บัวใหญ)   
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                (นายสมบัติ  ประสมสุข)   
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                 (นายสมภาร  กุสโล)   
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายหนูพวน   พสุมาตย)   
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม 
 

 
 


